

BẢN TUYÊN BỐ CAM KẾT THỰC HIỆN QUY TẮC BẢO VỆ AN TOÀN DÒNG CHÚA CỨU THỂ – TỈNH DÒNG OCEANIA



Chúng tôi cam kết với đức Kito

Dòng Chúa Cứu Thể (DCCT) là cộng đoàn tu trì gồm có các linh mục và các tu sĩ tận hiến cho Đức Kito để rao giảng tin mừng tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người, cũng như bảo vệ phẩm giá của mỗi người. Mỗi tu sĩ DCCT tuyên khấn công khai sự cam kết này qua các lời khấn, khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Với lời khấn dòng vị tu sĩ được mời gọi bắt chước đức Kito một cách chặt chẽ qua sứ mạng chữa lành, và đem hy vọng cũng như sự tôn trọng đến mọi người.

Bảo đảm an toàn

Bảo đảm an toàn là sứ mạng liên li trong việc bảo vệ phẩm giá và sự an toàn của mọi người cũng như nâng cao tinh thần con người trong đời sống yêu thương, sống an bình nhất có thể và cảm nghiệm sự tốt đẹp trong cuộc sống. Bảo đảm an toàn cũng là bảo vệ, che chở và bệnh vực cho những ai yếu thế, bị tổn thương và bị bỏ rơi; những người bị tước đoạt phẩm giá; những người sống trong bất an và những người kém may mắn được sống một cuộc sống hoàn thiện.

Nhìn nhận sai sót và khuyết điểm

Tu sĩ DCCT, cả trên phương diện cá nhân cũng như cộng đoàn, chúng tôi luôn nhìn nhận những thiếu sót của nhà dòng trong việc bảo vệ đời sống của những người mà chúng tôi đã và đang phục vụ. Chúng tôi thừa nhận những hậu quả đáng tiếc gây ra bởi các lỗi lầm và sự thiếu sót, gây đau khổ cho các trẻ em cũng như người lớn. Chúng tôi mong muốn bày tỏ sự cam kết mạnh mẽ bảo vệ tất cả mọi người.

Lời xin lỗi

Các tu sĩ DCCT vô cùng xin lỗi từng cá nhân, gia đình và đoàn thể, những người đã bị tổn thương vì những hành vi, hành động lạm dụng xâm phạm gây ra bởi cá nhân cũng như bởi sự thiếu quan tâm của nhà dòng chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh ủng hộ những ai đã dám can đảm mạnh mẽ đưa ra ánh sáng những hành động sai trái chúng tôi đã gây ra, và mong muốn được đền bù cho những tổn hại mà họ đã gánh chịu.

Các điều khoản cam kết đảm bảo an toàn

Mục đích và nền tảng tối ưu của ơn gọi là yêu thương người khác sâu thẳm như Chúa Kito yêu thương chúng ta. Mỗi sự sống là một ân ban của Thiên Chúa – thánh thiêng và đặc biệt. Các tu sĩ DCCT tận hiến cuộc đời mình cho sứ mạng xây dựng những mối tương quan giúp cuộc sống này được tiến triển tốt đẹp hơn.

Vì thế chính các tu sĩ DCCT cam kết thực hiện những điều khoản sau đây với mục đích đảm bảo sự an toàn và lành mạnh của mọi người và tạo cơ hội chắc chắn để mọi người sống một cuộc sống trọn vẹn hơn.

- a. Chúng tôi tôn trọng và yêu quý phẩm giá của tất cả mọi người và làm tất cả trong khả năng của mình để đảm bảo sự an toàn và làm phong phú cuộc sống lành mạnh của mọi người.
- b. Chúng tôi đánh giá tầm quan trọng của các mối tương quan và sẽ đảm bảo sự liêm chính trong các mối tương quan giữa chúng tôi với mọi người, đồng thời xây dựng niềm tin tưởng và kiến tạo một môi trường an toàn trong các mối tương quan gặp gỡ.

c. Chúng tôi sẽ chú tâm đến những rủi ro đe dọa sự an toàn của mọi người và chúng tôi sẽ huấn luyện thường xuyên mọi thành viên trong dòng để ý thức hơn trong hành vi ứng xử của mình.

d. Chúng tôi sẽ thi hành 10 điều khoản của Tiêu Chuẩn Bảo Vệ An Toàn Công Giáo Quốc Gia và sử dụng những điều này để phát triển một văn hóa đại đồng hơn trong tự do, đón nhận và tôn trọng.

e. Chúng tôi sẽ minh bạch trong việc thực thi những chính sách, cũng như đường lối, phương thế trong vấn đề bảo đảm an toàn. Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp với chuyện giữ bí mật hay che đậy. Chúng tôi sẽ báo cáo những hoạt động, những chính sách cũng như quy trình làm việc của chúng tôi cho một đơn vị độc lập để xem xét và kiểm tra.

f. Chúng tôi chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình trước Thiên Chúa, với mọi người cũng như với xã hội. Vì thế các tu sĩ DCCT tự nguyện tuân theo:

i. luật lệ quốc gia, liên bang và tiểu bang liên quan đến đảm bảo an toàn

ii. giáo luật và những thỏa thuận của giáo hội liên quan đến đảm bảo an toàn;

iii. những chính sách và thỏa thuận của các tu sĩ DCCT về vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ em và những người cần được bảo vệ;

iv. những hiệp định của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em.

g. Chúng tôi tôn trọng giá trị cũng như năng lượng tốt đẹp của đời sống cộng đoàn. Vì thế chúng tôi sẽ thường xuyên xét duyệt lối sống của các cộng đoàn, và hướng đến những đường lối thực hiện tốt hơn trong vấn đề đảm bảo an toàn cho tất cả những người mà các cộng đoàn đang phục vụ.

h. Chúng tôi sẽ hợp tác trong việc huấn luyện mỗi tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, mọi bề trên, lãnh đạo, nhân viên và những người thiện nguyện của DCCT để cả nhà dòng có thể hành động nhất quán trong chính sách bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người.

i. Chúng tôi tôn trọng sự tốt đẹp của những mối tương quan được thiết lập dựa trên sự tin tưởng trong công việc mục vụ của chúng tôi. Để bảo chứng cho sự tin tưởng đó, chúng tôi sẽ đảm bảo mọi tu sĩ DCCT đang làm mục vụ, mỗi nhân viên cũng như tình nguyện viên làm việc cho DCCT với vai trò lãnh đạo, được đồng hành và giám sát bởi các chuyên gia tư vấn mục vụ.

j. chúng tôi sẽ sàng lọc kỹ lưỡng những ai xin gia nhập DCCT và thường xuyên cập nhật các chương trình đào tạo của chúng tôi.

k. Chúng tôi được kêu gọi để chữa lành những thương tích. Với tư cách là thành viên trong Chương Trình Bồi Thường Thiệt Hại Quốc Gia cũng như tuân theo Hiến Pháp và quy luật dòng, chúng tôi những tu sĩ DCCT sẽ đảm bảo bồi thường thiệt hại về mặt tài chính cũng như những hình thức khác để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ cũng như giúp chữa lành và hàn gắn những mối tương quan bị tổn thương.